

ไฟไหม้ที่คำตอบหรือหายนะ?

วัยรุ่นในทุกวันนี้กำลังถูกรอ้งด้วยสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติหรือเปล่า? ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า 88% ของวัยรุ่นอ่านคำทำนายเกี่ยวกับดวงชะตา และกว่าครึ่งของจำนวนดังกล่าวเชื่อในคำแนะนำจากคำทำนาย หลายคนทำเล่น ๆ กับแนวทางแห่งปัญหาเมื่อบอกเล่าผู้อื่นเกี่ยวกับโชคชะตาของเขาเหล่านั้น

วัยรุ่นมากมายกำลังหันมาหาไฟไหม้เพื่อแสวงหาคำแนะนำ และบ่อยครั้งที่จะมาด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายจากแฟ้มข้อมูลของผู้ให้คำปรึกษา ผู้ปกครองและนักจิตวิทยา มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบางคนที่มีรูปร่างหน้าเกี่ยวกับอนาคตของตนเองจะมีความหวาดกลัว สับสน จนถึงแม้กระทั่งคิดที่จะฆ่าตัวตาย

ข้อมูลจากการสำรวจนักเรียนทั่วทั้งประเทศอังกฤษปรากฏดังนี้

ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีนักเรียนเป็นวัยรุ่นจำนวน 1,000 คนมี 100 คนที่หันมาหาไฟไหม้ 14 คนจะต้องขอคำแนะนำจากไฟเดือนละครั้ง ในขณะที่อีก 12 คนจะขอคำแนะนำอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อย

ในขณะที่อีก 190 คนจะคร่ำครีดยกกับการเพ่งมองดวงชะตาของตนผ่านทางอุปกรณ์ประเภทอื่น

นักเรียนอายุ 13 ปี บอกว่าเธอตัดสินใจฆ่าตัวตาย

“คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าหากว่าคุณอายุ 13 ปี มีคนมาหาคุณและอ่านคำทำนายจากไฟไหม้ของคุณ และบอกว่าคุณจะตัดสินใจฆ่าตัวตายภายในสามเดือนข้างหน้า? เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วด้วย” ผู้ให้คำปรึกษา มอริรีน เดวิส กล่าว “พวกเราได้รับโทรศัพท์จากหลายคนที่บอกว่าพวกเขา กำลังจะตายหรือไม่ก็ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตาย ไฟแห่งความตายหรือแฮงก์แมน (the Hangman) และสิ่งอื่น ๆ เหล่านี้ทำให้พวกเขามีสุขภาพจิตที่ย่ำแย่”

เสียงเตือนดังชัดเจนขึ้นเมื่อไดแอน คอร์ แห่งเดอะแชร์ตี้ ไชลด์ วอช (the charity Childwatch) กล่าวว่า “ฉันได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจากคุณแม่ที่เล่าให้ฟังว่าเพื่อนของลูกสาวได้อาไฟไหม้มาทำนายกันกลางสนามเด็กเล่นในโรงเรียน”

“ไฟแห่งความตายถูกหงายขึ้น และเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ก็ถูกทำให้เชื่อว่าเธอ กำลังจะตาย พวกเขา กำลังเผชิญเวลาแห่งความน่าสะพรึงกลัวพร้อมกันกับเธอ”

ขยายความกลัวที่ซ่อนอยู่

ไฟทาโรต์จัดอยู่ในวิธีของการดูดวงที่ได้รับความนิยมวิธีหนึ่ง ด้วยสี่สัปดาห์ที่ดูสถิติและการออกแบบให้ดูน่าประหลาดอัศจรรย์ ทำให้มันวางขายอยู่ทั่วไป แม้กระทั่งในร้านขายของเล่นเด็ก

บรรดาไฟทั้ง 78 ใบประกอบไปด้วยนักมายากล (The magician) นักรัก (the lover) กงล้อแห่งดวงชะตา (the Wheel of Fortune) ปีศาจ (the Devil) และความตาย (the Death) หน้าไฟซึ่งเป็นรูปผู้ชายถูกแขวนคอ (the hanged Man) แสดงถึงแนวความคิดที่จะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงและการบูชายัญ

คนที่เข้าไปเพื่อให้ดูดวงชะตาจะวางไฟลง หลังจากนั้น หมอดูก็จะแปลและประยุกต์ความหมายของหน้าไฟ ซึ่งสามารถที่จะขยายความหวังที่อยู่ลึก ๆ ในใจของเรารวมทั้งความกลัวด้วย อีกทั้งยังสามารถทำให้คน ๆ นั้นเปิดกว้างกับการผสมปนเปของเรื่องราวต่าง ๆ อีกด้วย

“คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าคุณอายุ 13 ปี มีคนมาหาคุณแล้วอ่านไฟทาโรต์ของคุณ และบอกว่าคุณจะตัดสินใจฆ่าตัวตายภายในสามเดือนข้างหน้า? เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วด้วย” ผู้ให้คำปรึกษา มอร์รีน เดวิส กล่าว

สัมผัสอันตราย

เป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อผลการสำรวจเด็กในช่วงอายุ 14-15 ปีพบว่าพวกเขารู้ว่ามียันตรายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไฟทาโรต์ แต่มากกว่าหนึ่งในสี่ยังคงเชื่อว่าการพยายามที่จะบอกถึงอนาคตนั้นสามารถที่จะให้ผลที่ดีได้

สำหรับคนเหล่านั้น แกรี ผู้ซึ่งสูญเสียลูกและถูกผลักดันให้เข้าไปใกล้กับการฆ่าตัวตายมีคำเตือน “คุณสามารถที่จะทำอย่างอื่นก่อนในอาทิตย์แรกจากนั้นก็ไปไฟทาโรต์ มันเหมือนกับความอยากความละโมภ เวทมนต์คาถาและสิ่งลึกลับที่สัญญาว่าจะให้หลายอย่างมากมาย แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เคยมาถึงเลยสักอย่างเดียว”

ไฟนำไปสู่การทำแท้ง

ด้า (นามสมมติ) อายุ 17 ปี และแฟนสาวของเขาไปหาคนทรงเพื่อขอคำแนะนำจากไฟ และที่สุดก็มานั่งเสียใจกับผลที่เกิดขึ้น

“สภาพการณ์ในไฟของผมดูราบรื่น” คำพูดขึ้น “ทั่ว ๆ ไปดูเป็นปกติดี หลังจากนั้นเธอก็ดูไฟของแฟนผม และทำนายถึงความตายและการตั้งครรภ์ แฟนของผมประสาทเสียและปฏิเสธการทำนายนี้ทันที”

สามเดือนหลังจากนั้น แฟนสาวของคำมาบอกเธอที่ห้องและได้ตัดสินใจทำแท้งไปเรียบร้อยแล้ว “ผมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย” แล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็สิ้นสุดลง

“มันทำให้ผมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านศีลธรรมของเรื่องลี้ลับนี้ และสิ่งต่าง ๆ ที่คุณ สามารถอนุญาตและไม่สามารถอนุญาตได้”

หลังจากนั้นเขาก็บังเอิญไปพบกับอดีตแฟนสาวในคลับแห่งหนึ่ง หลังจากที่เธอดื่มจนได้ที่ ความรู้สึกต่าง ๆ ก็พุ่งพรูออกมา “มันเป็นความขมขื่น ความโกรธ และความเสียใจ” บางครั้งคำก็ยัง สงสัยว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นไปอย่างไรถ้าหากว่าสิ่งที่ไฟทำโรที่ได้ทำนายไม่เกิดขึ้นจริง ๆ

แต่ทุกอย่างที่ไฟได้ทำนายถูกต้องแน่หรือ แท้จริงการอ่านคำทำนายตั้งอยู่บนความกลัวของ หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งและได้อ่างเหตุผลสนับสนุนการทำแท้ง อันนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจในชีวิต ของพวกเขา ความเชื่อถือที่พวกเขามีในไฟทำให้สถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วกลับเลวร้ายลงไปอีก

เจน: ใช้ไฟเพื่อแก้แค้น

เจนอายุ 14 ปีและหมกหมุ่นอย่างมากกับการดูดวงชะตา คุณยายของเธอสอนให้เธอรู้จักวิธีดูไฟ ทาโรต์ ด้วยเหตุที่เป็นคนไม่ค่อยแข็งแรง เธอจึงถูกแกล้งบ่อยครั้งที่โรงเรียนตอนนี้เธอกำลังจะใช้ไฟเพื่อ การแก้แค้น

มีเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งมาหาเธอเพื่อให้เธอดูไฟ “ฉันเห็นไฟแห่งความตาย หลังจากนั้นไฟ ของสัตว์ร้ายก็ไหลตามมา ฉันรู้ว่าเธอมีสุนัขตัวหนึ่งและฉันก็ได้บอกเธอว่ามันกำลังจะตาย” เด็กหญิงตัว เล็กสะอึกสะอื้น และเมื่อสุนัขของเธอตาย เธอก็มาด่าว่าเจนว่าเป็นคนที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

หลายปีผ่านไป เมื่อเจนมองย้อนกลับไป เธอกล่าวว่า “มันเป็นเหมือนคำสาปแช่ง ในเวลานั้น ฉันทำมันก็เพราะว่ามันให้อ่านแก่ฉัน”

แล้วเจนก็เลื่อนชั้น จากหมอดูไฟทาโรต์ ไปเป็นหมอดูลูกแล้ว และก็เป็นอื่น ๆ ในวิถีทางที่ลี้ลับ นี้ ยิ่งเธอลดลงไปลึกเท่าไร เธอก็ยังมีปัญหามากขึ้นเท่านั้น อาการป่วยทางจิตใจชั่วระยะเวลาหนึ่ง ติดตามเธอจนกระทั่งเธอโตขึ้น

เธอกล่าวว่า “แล้วคนก็จะเริ่มคิดมัน พวกเขาจะพบว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีมัน ยังมี คนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไม่ยอมทำอะไรเลยจนกว่าจะได้มาหาหมอดูคนทรงของพวกเขาก่อน”

สามีของคุณจะตาย

ซาร่า (นามสมมติ) หลงใหลในสิ่งที่ลี้ลับเหนือธรรมชาติเมื่อตอนอายุสิบขวบซึ่งต้องขอบคุณ โรงเรียน “ฉันใช้เวลาทั้งหมดที่มีในห้องสมุดของโรงเรียนเพื่ออ่านหนังสือทั้งหลายที่เกี่ยวกับผีวิญญาณ ในบ้านที่คอยรบกวนผู้ที่อยู่อาศัย และพลังจิต แล้วในที่สุด ฉันก็ถูกมันครอบงำ”

เธอใช้ไฟทาโรท์ เพื่อสร้างความนิยมในตัวเธอให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง
บางครั้ง ไฟก็ให้คำแนะนำที่คอยรบกวนจิตใจ ซึ่งได้สร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมโรงเรียนของ
เธอ

“ฉันได้บอกผู้หญิงคนหนึ่ง อายุ 16 ปี เธอกำลังพยายามที่จะเก็บเกรด A มาให้ได้มากที่สุด ฉัน
บอกเธอว่าเธอจะสอบไม่ผ่าน เธอก็เลยลาออกจากโรงเรียนไป” ยังมีนักเรียนพยาบาลอายุ 19 ปีอีกคน
หนึ่งที่ลาออกไปเพราะซาร่าได้บอกเขาว่าจะสอบไม่ผ่านเช่นกัน

ในตอนนั้น เธอเชื่อว่าไฟกำลังพูดเช่นนั้นจริง ๆ แต่ตอนนี้เธอบอกว่าเสียใจกับคำพูดเหล่านั้นที่
ได้เอ่ยออกไป “ไม่ว่าคุณจะทำคำทำนายอะไรออกไป สิ่งนั้นจะเป็นเหมือนกล่องที่ครอบเขาเอาไว้ ถ้า
คุณพูดว่าพวกเขาไม่มีวันที่จะได้คะแนนสูงในวิชาเลข พวกเขา ก็จะเป็นไปตามนั้นจริง ๆ”

ตอนนี้เธอแต่งงานแล้ว เธอรู้สึกเสียใจว่าเมื่อนึกย้อนกลับไป “สิ่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวทำนาย เช่น
“คุณจะต้องแต่งงานสองครั้ง และสามีคนแรกของคุณจะตาย” จะเห็นได้ชัดเจนว่า มันจะไม่เกิด
ประโยชน์อันใดเลยถ้าหากว่าคุณปฏิบัติกับสามีของคุณเสมือนหนึ่งว่าเขาจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราเท่านั้น”

ซาร่ากล่าวว่าคำทำนายที่เหลวไหลของเธอจะยังกล่อหลอมชีวิตของคนเหล่านั้นที่เคยได้ยิน
และเชื่อถือนั้น “สิ่งต่าง ๆ ที่ได้ถูกทำนายไว้สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงและก่อความสงสัยให้เกิดขึ้นใน
ใจของพวกเขา ฉันเพียงแค่พูดในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่มาถึงฉัน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านั้นที่ฉันได้
เคยพูดจะนำกล้วถึงขนาดนี้”

ปลดปล่อย

สุจริต (นามสมมติ) กล่าวว่าจิตใจของเขาแทบจะวิปริตอันเนื่องมาจากผลของการเป็นหมอดูไฟ
ทาโรท์เมื่ออายุได้ 14 ปี เขาเป็นเด็กคนแรกในรุ่นราวคราวเดียวกันที่สูบบุหรี่ เขาเป็นคนฉลาดแต่ไม่ชอบ
เรียนหนังสือ เป็นคนขี้เหงาคนหนึ่ง เขาเคยเอาไฟทาโรท์สำหรับหนึ่งไปโรงเรียน แล้วก็พุ่งขึ้นสู่ความ
นิยมในทันที นั่นเป็นครั้งแรกที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนนั่งลงและสนใจเขา มันเป็นความรู้สึกที่ดีทีเดียว

ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน เขาได้รับการเลื่อนชั้น จากเดิมที่เป็น โคอเดียวผู้เคียวดาอยู่หลัง
ห้องมาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของความสนใจของทุกคน ไฟไม่ได้ให้แต่ข่าวดีเสมอ เขาได้เคยเตือน
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้ห่างไกลจากพ่อแม่ของตนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ มิฉะนั้นแล้วเธอจะได้รับบาดเจ็บ
สาหัส เด็กหญิงผู้เต็มไปด้วยความกลัวอยู่ห่างจากพ่อแม่จริง ๆ โดยการออกไปบ้านเพื่อนทุกครั้งเมื่อมี
โอกาส

“หลังจากนั้นสามอาทิตย์ เธอจะต้องใช้เวลาสี่หรือห้าคืนกับพ่อแม่ของเธอ” สุจริตพูด “เมื่อหมด
เวลาเธอพูดว่า “บรรยากาศที่บ้านน่ากลัวมากที่สุดทีเดียว ฉันรู้สึกขนลุกขนพองและกลัวมาก” พ่อแม่ของเขา

ถูกทำให้คลั่งและหัวหมุน แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เสียงนกเสียงกาสำหรับเขาเท่านั้น เขาติดกับของอำนาจที่เข้าอย่างจัง เขาตัดสินใจที่จะทำมากขึ้นและเข้าไปสู่เรื่องของเวทมนตร์คาถา”

“ผมมีชะตาของคนอื่น ๆ อยู่ในกำมือของผมและผมก็ชอบมันมากด้วย” เขาเริ่มที่จะใช้จิตวิทยา กับเพื่อน โดยกล่าวว่าจะทำการสาปแช่ง ในขณะที่เขย่งกันนั่นเอง เขาก็ถูกรบกวนมากขึ้นด้วยเขามั่นใจว่า ตนจะต้องตายเมื่ออายุ 18 ปี มีเสียงมากมายดังก้องในหัวให้เขาจบทุกอย่างเสีย เขาเริ่มที่จะเนียนเนื้อของ ตัวเองด้วยใบมีดโกน และถูกส่งไปพบจิตแพทย์ด้วย

เจ็ดเดือนก่อนวันเกิดปีที่ 18 ของเขา เขาได้รับการเชิญชวนจากเพื่อนให้มายังคริสตจักรที่มี ชีวิตชีวาแห่งหนึ่ง เขาเคยมาที่นี่ก่อนหน้านี้แล้ว และบ่อยครั้งที่เขาจะนั่งแข็งทื่อเป็นหิน ไม่สนใจ อะไรทั้งนั้น แต่ครั้งนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับทุกอย่างในชีวิตหมุนกลับให้เขาได้เห็นต่อหน้าต่อตา “ดู เหมือนว่าพระเจ้าจะกำลังตรัสกับผมว่า “มองดูที่ชีวิตของเจ้า เจ้าอยากมีความหวังและนั่นคือเรา”

นั่นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขา สุจริตมาเป็นคริสเตียน เขาทูลขอให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของ เขา และได้รับการต้อนรับให้เข้ามาในคริสตจักร และสิ่งต่าง ๆ ที่ดูคดเคี้ยวสลับซับซ้อนก็ค่อย ๆ ถูก ปรับให้ตรงและคลี่คลายไป “ผมสามารถนอนหลับได้ ไม่ต้องมีจิตอยู่บนความกลัว ผมไม่กลัวความ มีอีกต่อไป และผมก็ยอมรับในสิ่งที่ผมเป็น” แล้ววันเกิดปีที่ 18 ก็ผ่านมาและจากไปโดยไม่มีเหตุการณ์ ใดๆเกิดขึ้น นอกจากการฉลองกับพ่อและแม่ของเขา

ประตูละบายน้ำ

แคนนอน โดมินิค วอลเกอร์ (Cannon Dominic Walker) คริสตจักรแห่งอังกฤษซึ่งมีความ ชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกคำสาปแช่ง ได้ให้คำปรึกษาแก่หลายต่อหลายคนที่ถูกรบกวนโดยการแกว่ง เท้าเข้าไปในมนต์ดำของมัน “ไฟทาโรห์แต่ละใบจะมีสัญลักษณ์ของมันซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและเป็น ต้นแบบของอีกหลายอย่าง” เขาพูด “คำทำนายหน้าไปที่เลวร้ายสามารถส่งผลที่ลึกซึ้งแก่สภาพจิต และ สามารถนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิต ความรุนแรงหรือความหุดหู่สิ้นหวังได้”

จิตแพทย์ ดร.เคนเน็ท แมคคอลล (Dr.Kenneth McAll) กล่าวว่า คนไข้กว่า 100 คนมีปัญหาซึ่ง ล้วนสามารถสืบย้อนไปพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับทั้งสิ้น เขากล่าวว่า “มีส่วนของจิตใต้สำนึก ซึ่งถูกนำขึ้นมาอยู่ในมโนสำนึก กลไกทางจิตตัวหนึ่งที่จิตแพทย์รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของ endopsychic censor จะทำหน้าที่ป้องกันมโนสำนึกจากการแทรกซึมของสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในจิตใต้ สำนึก”

เขาเชื่อว่าการทำนายด้วยไฟทาโรห์หรือการใช้อุปกรณ์ทำนายอื่น ๆ สามารถเปิดประตูละบายน้ำ ได้ “จากประสบการณ์และความมั่นใจของผมแสดงให้เห็นว่า อันตรายที่ว่ามันเป็นของจริงที่น่ากลัว ที่เดียว”

คนใช้ในกรณีร้ายแรงทั้งหลายต่างพากันจบลงตรงที่วิธีการรักษาด้วยเครื่องช็อกไฟฟ้า

เศษเสี้ยวชีวิตแห่งความเจ็บปวด

แคลร์ เรย์เนอร์ (Claire Rayner) คุณป้าผู้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในชีวิต ได้หยิบเอาเศษเสี้ยวในชีวิตของคนเหล่านั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไฟฟารื้อมาเล่าให้ฟัง

คุณแม่คนหนึ่งได้เขียนจดหมายแทนลูกสาวของเธอมาบอกว่า ตอนนี้เธอ “ทรมานใจและกระวนกระวายด้วยคำพูดที่มีคนมาพูดกับเธอว่า เธอจะยากจนภายในอีกสิบอาทิตย์ข้างหน้า”

การอ่านไฟฟารื้อที่ยังคงดำเนินต่อไป “เธอจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์และผู้โดยสารของเธอจะตาย” เธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมาก เพราะว่าผู้โดยสารประจำของเธอคือ ลูกสาวตัวน้อยของเธอเอง

ความเห็นของแคลร์ เรย์เนอร์ น่าจะยกให้เป็นตัวอย่างที่ดี “ถ้าฉันทำตามวิธีทางของฉัน ไอ้พวกหลวงโลกทั้งหลายที่บอกผู้คนด้วยเรื่องเหลวไหลอย่างร้ายกาจจากสิ่งเหล่านี้ และรับเอาเงินค่าจ้างรายได้งามไปแทน จะต้องถูกลากขึ้นศาลและได้รับโทษอย่างแน่นอน”

แต่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคำเตือนที่เลวร้ายจากไฟฟามุ่งตรงไปยังวัยรุ่นทั้งหลายที่จิตใจยังไม่มั่นคง?

พบเป้าหมายชีวิต

ผู้คนที่ไฟฟารื้อเพราะคิดว่ามันจะทำให้พวกเขาสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามนั้นเป็นเรื่องจริงข้อความจากไฟฟาสมาทที่จะเริ่มควบคุมพวกเขาได้

ถ้อยคำที่อันตรายถึงตายเหล่านั้นสามารถจะออกมาจากจิตใต้สำนึกของเรา ซึ่งเป็นโลกแห่งความหวังและความกลัว บางคนอาจทำให้สิ่งที่ไฟฟอบอกให้กลายเป็นความจริงโดยปราศจากการตระหนักว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี

หลายคนคิดว่าตนเพียงแค่กำลังก้าวเข้าไปในขอบเขตฝ่ายวิญญาณเพื่อขอคำแนะนำเท่านั้น พวกเขาอาจกำลังได้รับมากกว่าที่ร้องขอก็ได้ ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นคงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งซึ่งชั่วร้ายที่แท้จริงได้

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้เตือนเราว่าวิญญาณแห่งความชั่วร้ายนั้นมีอยู่จริง บางครั้งมันอาจปลอมตัวมาในรูปแบบที่ดูดี ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดการป้องกันของเราให้ต่ำลง

พระคำรัสของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตาคุณอนาคต และนั่นก็หมายถึงไฟฟารื้อด้วย

“อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่ง...เป็นคนทำนายเป็นหมอดู เป็นหมोजับยามดู เหตุการณ์ หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นหมอดูเป็นคนตรง หรือเป็นหมอพราย ผู้ใดที่กระทำอย่างนี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแก่พระเจ้า” (เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 18 ข้อ 10 และ 11)

พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ทำลายความสุข เพราะมีเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงรักและต้องการจะปกป้องเรา เมื่อคุณได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้น คุณก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าทำไม

แต่แล้วบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นในชีวิตของคนเหล่านั้น ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน พวกเขาพบสิ่งที่ตนได้แสวงหามาตลอดชีวิต พวกเขาพบความจริงของจิตวิญญาณและพบเป้าหมายในชีวิตพวกเขาพบพระเยซู

ส่วนใหญ่พวกเราสัมผัสและตระหนักว่ามีพระเจ้าอยู่จริงและหลายคนก็แสวงหาหนทางที่จะพบกับพระองค์ บางคนก็หันไปหาพวกเวทมนตร์คาถา แต่พระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ที่นั่น

พระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายมาก จนได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซู เพื่อมาสำแดงหนทางที่จะไปถึงพระองค์ให้กับเรา

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

ถ้าเราติดตามพระเยซู พระองค์จะทรงนำเราไปถึงพระเจ้า และเราก็จะพบกับเป้าหมายในชีวิต เช่นเดียวกับสุจริต แกรี และอแมนด้า “จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป จงเข้ามาใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงมาอยู่ใกล้ท่าน”

ที่มา: เพื่อนผู้นำ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2000, หน้ากลาง.